

เงินต่อเงิน

การลงทุน  
สำเร็จได้ทุกอาชีพ

พิชชาภานต์ พัทธรพิสุทธิ์

หน้า 11



# บิ๊ก

ไม่ว่าจะประกอบอาชีพไหน ทำงานอะไร ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เรื่องการบริหารการเงิน เป็นเรื่องที่สำคัญของคนทุกอาชีพ อยู่ที่ว่าแต่ละคนนั้นจะศึกษาหาความรู้เพื่อต่อยอดเงินของตัวเองได้มากแค่ไหน

## พิชชาภานต์ พัทธรพิสุทธิ์

### การลงทุน สำเร็จได้ทุกอาชีพ

เงินต่อเงิน

เช่นเดียวกับ นักวิทยาศาสตร์สาว “บิ๊ก-พิชชาภานต์ พัทธรพิสุทธิ์” ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ที่ศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนส่วนตัว เพื่อต่อยอดเงินออม และเพื่อนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างมั่นคง

บิ๊กเริ่มเล่าว่า ตั้งแต่เด็กๆ บิ๊กจะถูกคุณแม่ปลูกฝังเรื่องการใช้จ่ายเงินมาตลอด คือคุณแม่จะให้เงินที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน และจะสอนให้รู้จักการให้ทาน ทำบุญ บ่อยๆ ที่สำคัญคือสอนเรื่องการเก็บออม ซึ่งทำให้บิ๊กมีวินัยในการเก็บออมมาตั้งแต่เด็ก จนถึงช่วงที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัย คุณแม่ก็เปลี่ยนจากการให้เงินรายวัน มาเป็นรายเดือน บิ๊กก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องบริหารจัดการเงินเองให้พอในแต่ละเดือน ซึ่งช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัย ก็เริ่มมีสังคมที่โตขึ้น



มีปาร์ตีบ้าง อยากสวยอยากแต่งตัวบ้าง การที่จะขอเงินเพิ่มก็คงไม่มีเหตุผลพอ เมื่อเงินไม่พอก็ต้องหาเงินเพิ่ม

บิ๊กเริ่มรับสอนพิเศษวันเสาร์ อาทิตย์ แล้วก็เริ่มมีการบอกปากต่อปาก ก็ทำให้บิ๊กมีเงินเก็บขึ้นอย่างรวดเร็ว และ สิ่งหนึ่งที่บิ๊กต้องทำ นอกเหนือจากการ ออมแล้ว คือบิ๊กจะให้เงินกับคุณแม่ เป็น ความภูมิใจที่เราสามารถช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของที่บ้านได้ส่วนหนึ่ง ถึงแม้จะรู้ว่าคุณแม่ไม่เคยได้เอาเงินบิ๊กไปใช้เลย ก็ตาม

หลังจากเรียนจบ บิ๊กก็ได้งานประจำ ที่ทำไปพร้อมกับการสอนพิเศษ เงินออม ที่มีอยู่ก็เริ่มมากขึ้น ถ้ายังออมแบบเดิมๆ ก็เสียโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่า บิ๊กก็เริ่มศึกษาเรื่องการลงทุน ซึ่งตัว บิ๊กเองถ้าไม่มั่นใจอะไรจะไม่ลงทุน ก็เลย เริ่มจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย คือ การลงทุนในกองทุน โดยบิ๊กจะเลือกกองทุนที่มีผลตอบแทนสูง กระจายความเสี่ยง ไปในกองทุนแต่ละประเภทในแต่ละ ระยะเวลา

ส่วนเรื่องการลงทุนในหุ้น บิ๊กก็เคย มีพอร์ตเตรียมพร้อมไว้แล้ว แต่ช่วงนั้น ดันมีวิกฤติเอสโซ่ ทำให้ต้องพักการลงทุน ไว้ก่อน อีกครั้งหนึ่งที่กำลังเตรียมเงินที่จะ ลงทุนในทองคำ แนวโน้มทองคำก็แย่งลง ซึ่งก็คือเป็นความโชคดีของบิ๊ก ที่มี เหตุการณ์ต่างๆ ของคนใกล้ตัวมาให้เห็น ก่อน ก็ทำให้การลงทุนเราชะงักไป ตอน นี้ก็เริ่มคิดที่จะกลับมาลงทุนในหุ้นพื้นฐาน เพราะคิดว่าคงมีความเสี่ยงน้อยมากที่สุด

แล้ว

การ ลงทุนในหุ้น นอกเหนือ จากเป็นการ ต่อยอดเงิน ออมของเรา

แล้ว ยังเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะนำบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บิ๊ก มองว่าการที่จะเอาเงินเก็บของตัวเองไป ลงทุนตามหุ้นต่างๆ เหมือนกับเป็นบท เรียนเสริม เพื่อให้เรามีประสบการณ์ใน การลงทุน แล้วเอามาปรับใช้กับตอนที่ เราเตรียมบริษัทเข้าตลาด ในอนาคตก็มี แผนที่จะลงทุนอื่นๆ อีกเมื่อมีความพร้อม มากขึ้น เช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในทองคำและโลหะเงิน

ในช่วงท้าย บิ๊กได้ฝากไว้ว่า การที่

เราจะมีเงินเก็บขึ้นมาสักก้อนหนึ่ง มันก็เป็นเรื่องที่ยาก ลำบากอยู่แล้ว ดังนั้นเราก็ควรที่จะรู้จักการใช้เงินเก็บ ก้อนนั้นให้คุ้มค่าที่สุด สิ่งที่สำคัญคือต้องออม เก็บ เอาไว้ใช้เพื่อยามฉุกเฉิน แต่แค่มีการออมอย่างเดียว ไม่มีการลงทุน เมื่อเราต้องหยิบมาใช้เงินนั้นก็หมด ไป จึงจำเป็นที่จะต้องมีการนำเงินมาต่อเงิน โดยการ ลงทุนแต่จะลงทุนอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด เราก็ต้อง ศึกษาข้อมูล หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุน เพื่อ ลดความเสี่ยงที่จะได้รับ ให้น้อยที่สุด เมื่อเรารู้ ศึกษา หาความรู้แล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรอาชีพอะไร เราก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จเรื่องการลงทุนได้ทุกคน